



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า สยามรัฐ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<b>เทศกาลสงกรานต์ 62</b> -เสนอข่าว พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แลกข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 598 คน สาเหตุจากดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.86 ขับรถเร็ว ร้อยละ 25.40 รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 78.31 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.22 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย และร้อยเอ็ด 20 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 11-14 เม.ย. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย อ่างทอง และอำนาจเจริญ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 81 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี 11 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 82 คน
ผู้จัดการรายวัน	-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่เมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับโทษที่รุนแรงขึ้น โดยจะมีการทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ก่อนส่งให้สภาพิจารณาต่อไป
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล ผกก.สภ.กบินทร์บุรี กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนื่องจากไม่พอใจที่ขอให้เลิกเล่นน้ำและปิดเครื่องเสียงรถยนต์ จึงเร่งเครื่องออกตัวอย่างแรงทำให้คนที่นั่งท้ายกระบะตกลงมาได้รับบาดเจ็บ 4 คน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสังฆพุทธธรรม นำส่งรพ.กบินทร์บุรี ต่อมาเพื่อนกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ 20 คน ตามไปเอะอะโวยวายที่หน้าห้องฉุกเฉิน และใช้ขวดเปียร์ตีศีรษะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบาดเจ็บ 1 คน ว่าได้คุมตัววัยรุ่น 3 คนไปตรวจหาสารเสพติดพบนายยุทธนา พรหมวัน อายุ 18 ปี มีฝิ่นสีม่วง จึงแจ้งขอหาเสพยาเสพติดและก่อความวุ่นวาย ส่วนอีก 2 คนปล่อยตัวไป
มติชน	-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในรพ.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า สธ.กำชับมาตรการให้รพ.ทุกแห่งจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่ม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ มีระบบการเข้า-ออกห้องฉุกเฉิน เพื่อคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น และเน้นความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินต้องไม่ถูกคุกคาม ยิ่งช่วงเทศกาลจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย บุคลากรต้องเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาล อยากรให้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้มีวันหยุดในช่วงเทศกาล หากมีเรื่องทะเลาะวิวาทนอกจากบุคลากรจะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ ยังส่งผลให้การรักษาผู้อื่นล่าช้าด้วย
มติชน	-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. ให้ข้อมูลว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มักมีการสังสรรค์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากหรือดื่มติดต่อกันหลายวัน อาจเกิดอาการเมาค้าง ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากมีสารประเภทกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ จะไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวในขณะที่ร่างกายต้องการพักผ่อน เป็นการฝืนร่างกายอย่างหนัก และควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการหลับในจากความอ่อนเพลียและการตัดสินใจไม่ดีพอ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น ดื่มน้ำหวาน น้ำผลไม้ เพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นระหว่างเดินทาง หากวังควรเปลี่ยนคนขับหรือจอดนอนพักในจุดที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ ลดกระจกประมาณ 2-3 ซม. เพื่อระบายอากาศ ห้ามเปิดแอร์และปิดกระจกโดยเด็ดขาด เพราะจะเสียชีวิตจากคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถทางระบบปรับอากาศได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 35-115 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่น PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 50-164 มคก./ลบ.ม. ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายพลสุ โลหารชุน ปลัด ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้หารือแผนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมกำหนดโซนหรือพื้นที่ห้ามมีการเผาอ้อยอย่างเด็ดขาด และนำรถตัดอ้อยไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยจะนำร่องใน จ.กาญจนบุรี ก่อนขยายในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p><b>เตือนพายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่า ในช่วงวันที่ 15-16 เม.ย. 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ขอให้ประชาชนระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันที่ 15 เม.ย. ภาคเหนือ : ตาก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย อุดรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง : อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด</p> <p>วันที่ 16 เม.ย. ภาคเหนือ : อุดรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง : อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ถ่ายโอนรพ.สต.ให้ท้องถิ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยังท้องถิ่น ว่า ต้องมีการหารือกันว่า รพ.สต.ใดพร้อมมากน้อยแค่ไหน แต่สุดท้ายต้องถ่ายโอน ล่าสุดมีการหารือว่าจะถ่ายโอนในรูปของพวงบริการ ดังนั้น หาก รพ.สต.ใดต้องการถ่ายโอนให้มาพูดคุยกันได้ ซึ่งล่าสุดทราบว่า อบจ.แพร่มีความพร้อมในการรับถ่ายโอน โดยก่อนหน้านี้มี รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปแล้ว 52 แห่ง จาก 9,800 แห่ง และ สธ.ได้มอบให้ สวรส.ไปศึกษาผลกระทบและข้อดีข้อเสียของการถ่ายโอน</p>
<p>คมชัดลึก มติชน</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัดเข้าใจตลาดเคลื่อนและเดินทางมาแจ้งครอบครองกัญชาที่ ออย. เป็นจำนวนมาก จึงขอเน้นย้ำว่า ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดขอให้แจ้งที่ สสจ.จังหวัดซึ่งตนอาศัยอยู่ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันกัญชา ต้องเตรียมหนังสือรับรองของแพทย์ซึ่งระบุโรคและอาการของโรค และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเองด้วย ส่วนกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 ต้องแจ้งการครอบครอง ณ สถานที่เช่นเดียวกับผู้ป่วย หากมีการครอบครองพืชกัญชา เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบต้นกัญชาในพื้นที่ด้วย ดังนั้นจึงขอให้แจ้งให้ถูกที่และเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม สำหรับสัปดาห์นี้ (9-11 เม.ย. 2562) มีผู้สอบถามทางสายด่วน ออย.1556 จำนวน 647 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 31 ราย และเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 ราย และมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 239 ราย ตั้งแต่ 27 ก.พ. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถาม 8,850 ราย และแจ้งครอบครองกัญชา 1,053 ราย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>วันครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว เป็นโอกาสดีในการที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน แต่ทุกคนสามารถทำให้ทุกวันนี้เป็นวันครอบครัวได้ โดยเริ่มจากการให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กัน ทำกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกัน และสร้างความทรงจำด้วยกัน ความอบอุ่นความรักให้กันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจแสดงออกเป็นคำพูดหรือภาษากาย ให้ความใส่ใจและให้เกียรติสมาชิกแต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละคนอย่างเท่าเทียม เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน ใส่ใจรับฟังทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายด้วยความตั้งใจและไม่ด่วนตัดสิน มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้สมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเสมอ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.-1 เม.ย.2562 พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก 13,677 ราย เสียชีวิตแล้ว 15 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ตามลำดับ กรมควบคุมโรคได้กำชับกับสสจ.ทั่วประเทศ หากพบผู้ป่วยแม้เพียง 1 ราย ต้องรีบรายงานข้อมูลเพื่อให้รพ.สต.เข้าไปยังบ้านที่มีผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เสร็จภายใน 1 วัน และติดตามต่อเนื่อง 28 วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ ต้องประสานความร่วมมือร้านขายยาและคลินิกต่าง ๆ ให้เฝ้าระวังเช่นกัน เพราะพบข้อมูลว่ามีการชื้อยากินเองทำให้โรครุนแรงขึ้น</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคลมชัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักก่อให้เกิดความพิการทางสมอง มีความหลากหลายทางอาการ บางอาการสังเกตยากทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค จึงไม่ได้รับการ</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักโดยการเอาช้อนหรือสิ่งของต่างๆ ไปจัดปาก เพื่อป้องกันการกัดลิ้น เป็นความเชื่อที่ผิด วิธีที่ถูกต้องและจดจำง่ายคือ "ไม่กัด ไม่จ้ำง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเองได้" โดยดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยขณะมีอาการชักเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยหยุดชักให้นอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง คลายเสื้อผ้าให้หลวม อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเท นอกจากนี้ ต้องระวังกลุ่มที่มีอาการชักเหม่อลอย เนื่องจากเมื่อมีอาการจะไม่รู้สึกตัวและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่วนผู้ป่วยที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอาการกำเริบจะมีภาวะชักเกร็งกระตุก ไม่เกิน 2 นาที แต่หากชักนานถึง 5 นาทีควรนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทร.แจ้งหมายเลข 1669 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะชักต่อเนื่องไม่หยุด และต้องได้รับการรักษาด้วยยาเพิ่มมากขึ้น</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p><b>แผนจีโนมิกส์ชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรศักดิ์ มหาศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีกรม.มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 ว่า แผนดังกล่าวมีสรรส.เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อน และ สนง.คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวบรวมความต้องการการถอดรหัสพันธุกรรมไทย ทั้งในงานวิจัยและงานบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสม คาดว่าจะมีการตั้งบริษัทซึ่งอาจเป็นภาคเอกชนหรือเอกชนร่วมกับภาครัฐ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยในประเทศ ช่วยให้เกิดตรวจรหัสพันธุกรรมถูกลงและแข่งขันในระดับภูมิภาคได้</p>
ข่าวสด	<p><b>เตือนภัยแมงกะพรุนกล่อง</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนส่วนใหญ่อาจวางแผนไปเที่ยวทะเล ซึ่งบางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่อง ซึ่งจะมีการฉีดสารพิษเข้าสู่ผิวของเหยื่อ ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและปอดลัมเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผิวหนังแพ้หรือผิวหนังตายได้ เบื้องต้นหากโดนหนวดของแมงกะพรุนกล่อง อย่าแกะหรือขยี้ ให้ใช้น้ำส้มสายชูชะล้างบริเวณที่หนวดเกาะและรอบๆ เป็นเวลา 30 วินาที ค่อยแกะหนวดโดยใช้ผ้าปัดออก หากโดนตาให้ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำเปล่า แล้วรีบไปรพ.เพื่อตรวจดูแลและสังเกตอาการ หากมีอาการระบบหัวใจและปอดลัมเหลวต้องกู้ชีพโดยด่วนแล้วรีบส่งรพ.</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch